

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๒.๒/๑ ๑๕๕



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการ
เรียน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/๒๖๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ร่างหลักเกณฑ์การใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการ

๒. ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบเสร็จรับเงินภาครัฐ (Message Standard for Government Receipt)

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้ขอความร่วมมือส่วนราชการเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการ เพื่อกรมบัญชีกลางจะได้นำความเห็นมาประกอบในการปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์การใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ก่อนเสนอกระทรวงการคลังกำหนดหลักเกณฑ์ฯ เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ที่มีมติเห็นชอบในหลักการการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยกำหนดให้ถือเป็นหลักปฏิบัติในการตรากฎหมายว่าบรรดาการขออนุญาต การอนุญาต และการออกใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาต รวมตลอดทั้งการอนุมัติ การแจ้ง การขึ้นทะเบียน การจดทะเบียน การรับรอง และการออกใบเสร็จรับเงินด้วยนั้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการหรือผู้มีอำนาจเกี่ยวกับการนั้นกำหนด ทั้งนี้ วิธีดำเนินการให้ดำเนินการโดยวิธีการทางดิจิทัลซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ซึ่งไม่มีส่วนราชการเสนอความเห็นในการปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวแต่อย่างใด นั้น


กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า โดยที่พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวกำหนดให้ในการติดต่อหรือส่งเรื่องถึงกันในระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับหน่วยงานของรัฐ หรือระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ถ้าได้กระทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ให้ถือว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมายและใช้เป็นหลักฐานได้ตามกฎหมาย หากหน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดไม่สามารถรองรับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะตราพระราชกฤษฎีกาเว้นให้เป็นกรณี ๆ ไปก็ได้ และเป็นหน้าที่ของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีอำนาจหน้าที่อนุมัติหรือตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายเงิน การใช้จ่ายเงิน หรือความถูกต้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะต้องดำเนินการแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ดังนั้น เพื่อให้กรมบัญชีกลางสามารถเสนอกระทรวงการคลังพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวให้ส่วนราชการถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายข้างต้นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม จึงขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์

ของส่วนราชการ ...

ของส่วนราชการดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยขอให้ส่งความคิดเห็นให้กรมบัญชีกลางผ่านทาง e-mail : disburse4435@gmail.com ภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ เพื่อกรมบัญชีกลางจะได้นำความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมาประกอบในการปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยตำรวจโทหญิง 

(ศรีณย์กร เลิศโอภาส)

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองกฎหมาย

โทร. ๐ ๑๒๗ ๗๒๕๖

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๕๐



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๒